

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /SNGV-LS-HTQT  
V/v hướng dẫn thủ tục tổ chức hội  
nghị hội thảo quốc tế tại tỉnh  
Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các địa phương, tổ chức nước ngoài, theo đó việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (bao gồm cả hội nghị, hội thảo tổ chức bằng hình thức trực tuyến) ngày càng diễn ra thường xuyên gắn với các hoạt động hợp tác của Tỉnh cũng như của các sở, ban, ngành, địa phương với các địa phương, đối tác quốc tế.

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Ngày 10/3/2020, Bộ Ngoại giao có Công văn số 825/BNG-CNV về việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quy định việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Để việc quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra hiệu quả, chặt chẽ đảm bảo các quy định của Trung ương và của Tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. Do vậy, thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tuy nhiên, gần đây qua theo dõi việc triển khai thực hiện, một số các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế chưa thực hiện đúng quy định trình tự xin phép. Để đảm bảo thời gian, thành phần hồ sơ, quy trình thẩm định trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tra cứu Thủ tục hành chính – Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế được niêm yết trên Cổng Thông tin Điện tử thành phần của Sở Ngoại vụ hoặc liên hệ Quầy số 57, Tầng 3, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại liên hệ: 02033634668/ 0904023369.

Gửi kèm các Văn bản liên quan: *Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam ngày 10/3/2020; Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.*

Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi đề các sở, ban, ngành, địa phương biết và quan tâm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, các PGD;
- Lưu: LS-HTQT, VT



**Đinh Thọ Phúc**